



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน บูรณาการโครงการ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (World Rabies Day ๒๐๒๓) และมอบประกาศนียบัตรการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายชาติกร กิตติธนดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (World Rabies Day ๒๐๒๓) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งองค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เพื่อรณรงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ให้เลี้ยงด้วยความรักอย่างถูกวิธีและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ในการนี้ นายชาติกร กิตติธนดิลก ได้มอบประกาศนียบัตรการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอให้แก่ อำเภอแม่ทา ซึ่งอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้รับการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ เป็นอำเภอที่ ๔ ของประเทศไทย และมอบประกาศนียบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Thailand Rabies Awards ๒๐๒๓) ระดับเขต ดังนี้

๑) ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา และได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ Thailand Rabies Awards ๒๐๒๓

๒) ระดับเทศบาลได้รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่อันตรายถึงชีวิตการกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวมือถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการจำกัดปริมาณสัตว์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อในพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการประชาชนในการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวได้อย่างทั่วถึง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป และตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน นำโดย นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ได้ร่วมจัดนิทรรศการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง แก่ นักเรียน ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว จำนวน ๖๖ ตัว และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวนทั้งสิ้น ๗๘ ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน ๑๒ ตัว และแมว ๖๖ ตัว ในการให้บริการสัตว์ตามโครงการฯ ดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ







สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวด้วยโอกาส

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ น.สพ. สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้น.สพ.อภิเชก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) พร้อมด้วยนายกอบบุญ นิลโขง ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน นำเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ดำเนินการออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวด้วยโอกาส ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลเหมืองง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการในการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวได้อย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป และตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ภายในปี ๒๕๖๘

โดยกรมปศุสัตว์ ได้สนองพระปณิธานฯ กำหนดให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข วัด สถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ ตัว แบ่งเป็น สุนัข ๗ ตัว แมว ๑๐ ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวด้วยโอกาส จำนวน ๒๓ ตัว การให้บริการตามโครงการฯ ดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากผลการออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ครั้งนี้พบประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจมากต่อนโยบายกรมปศุสัตว์ที่จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ออกบริการในพื้นที่ครั้งนี้ สัตว์เลี้ยงได้รับการบริการได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาลสัตว์ และมีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีขึ้น

